



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เผยตัวเลขเด็กพิเศษในไทย 2 ล้าน

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550 04:18 น.

แฉ80-90%ของผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าใจ ผลักเข้าร.ร.เฉพาะทาง-ทำเด็กขาดโอกาส

นางกุลยา ก่อสุวรรณ ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า วันที่ 3-4 กันยายน ทางโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การเรียนรวม ต้องการให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยมีความรู้เรื่องการบริหารการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD เด็กสมาธิสั้น เด็กที่เรียนรู้ได้ช้าขาดการกระตุ้น หรือขาดสารอาหาร เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางตา ปัจจุบันเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในกลุ่มวัยเรียนมีทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่อยู่ในวัยเรียนมีจำนวนมากที่สุด ประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ

ขณะนี้กฎหมายเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท มีพื้นที่ในการเรียนรวมกับเด็กปกติมากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ยังไม่มีความรู้ และความเข้าใจในการเปิดพื้นที่การเรียนรวมขึ้น ยังมองว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านต่างๆ สร้างภาระให้ครู และโรงเรียน ปัญหาแรกที่พบคือผู้บริหารไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียน พยายามผลักเด็กไปเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก สอนคนตาบอด ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ พบว่าครูในโรงเรียนจำนวนไม่น้อยยังมีเจตคติททรศนะ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขาดประสบการณ์ขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะครูในโรงเรียนปกติ จึงจำเป็นต้องเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีกับเด็กกลุ่มนี้ นางกุลยา กล่าว

นางกุลยา กล่าวอีกว่า แม้มีกฎหมายที่เอื้อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ แต่ยังมีโรงเรียนประมาณ 80-90% ไม่เข้าใจ และไม่เปิดรับเด็กกลุ่มนี้ ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสการเรียนรู้ และทำความเข้าใจสังคมปกติ ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าสังคม และใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ยาก ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนใดสนใจเข้าประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การเรียนรวม สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่ 3-4 กันยายน เวลา 08.30-16.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หน้า 27

